

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายสรารุช ธิติรัตน์โชติ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง มอบหมายให้นางปัทมา ไชว์พันธุ์ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาตำบล ณ บ้านสระคู ม.1 โดยมีผู้นำชุมชนและส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังข้อมูลปัญหา ความต้องการของแต่ละหมู่บ้านและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ต่อไป



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมปฏิบัติการเตรียมสำหรับการทวนสอบระดับอำเภอ ประจำตำบลหนองตะครอง นำทีมโดยนางสาวนริศรา พึ่งสำโรง ปลัดอำเภอประจำตำบลหนองตะครอง หัวหน้าทีมปฏิบัติการ และทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย นางวิลาวัลย์ เมื่อประโคน ท้องถิ่นอำเภอละหานทราย นายรัฐ เสกษา กำนันตำบลหนองตะครอง นางสาวสิริกาญจน์ ธรรมขสนธิ ปลัดเทศบาลตำบลหนองตะครอง นายองอาจ จัตกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2,4,5 ได้ออกตรวจทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียก ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยลงพื้นที่หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5 ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองตะครอง ตลอดจนทั้งชุมชนที่ได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก โดยตำบลหนองตะครอง มีเป้าหมายจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองตะครอง นำโดยนางสาวสิริกาญจน์ ธรรมุขสนธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองตะครอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี ตำบลหนองตะครองเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในท้องถิ่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอละหานทราย



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันที่ 30 มีนาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองตะครอง กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ตัวแทนชุมชน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการ และการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพของ คณะกรรมการ บริหารจัดการและภาคีเครือข่าย

